

ประกาศการแก้ไขรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมจำนวน 14 กองทุน ดังต่อไปนี้ (1) กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ มั่นใจ มาร์เก็ต (MS-MONEY) (2) กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ อีควิตี้ (MS-CORE EQ) (3) กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ บันผล (MS-EQ DIV) (4) กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ หุ่นระยะยาว (MS-CORE LTF) (5) กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฟล็กซ์เปิดพันธ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (MS-FLEX RMF) (6) กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เอเชีย สมองแคบ อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (MS-ASM RMF) (7) กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ไชน่า แวลู เอพไอเอฟ (MS-CHINA VALUE) (8) กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีเมอรัจ อีสเทอร์น ยุโรป เอพไอเอฟ (MS-EE EURO) (9) กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เอเชีย สมองแคบ อีควิตี้ เอพไอเอฟ (MS-ASIAN SM) (10) กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อเมริกัน โกรท เอพไอเอฟ (MS-AMERICAN) (11) กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ยุโรป โกรท เอพไอเอฟ (MS-EUROPE) (12) กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฮลท์แคร์ เอพไอเอฟ (MS-HCARE) (13) กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อินเดีย อีควิตี้ เอพไอเอฟ (MS-INDIA) (14) กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ โกลบอล แอสเซท อโลเคชั่น เอพไอเอฟ (MS-GAA)

บริษัทได้รับคำร้องจากผู้ดูแลผลประโยชน์ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทน.87/2558 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.87/2558 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 รวมถึงประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2559 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 โดยสรุปสาระสำคัญการแก้ไขได้ดังนี้

- 1) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทุน คุณสมบัติของประเภททรัพย์สิน และอัตราส่วนการลงทุน :** ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้การลงทุนมีความยืดหยุ่น และกระจายการลงทุนมากขึ้น เช่น แก้ไขอัตราส่วนของ Group limit **จากเดิม** ไม่เกิน 30% ของ NAV **เปลี่ยนเป็น** ไม่เกิน 25% ของ NAV
- 2) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดประเภทกองทุน (label fund) :** แก้ไขเกณฑ์การจัดประเภทของกองทุนรวมเพื่อให้สะท้อนความเสี่ยงของการลงทุนมากขึ้น ได้แก่ กองทุนรวมตราสารทุน **จากเดิม** ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ **เปลี่ยนเป็น** ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รวมถึงยกเลิกประเภทกองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)
- 3) ตัวชี้วัด (benchmark) :** ปรับปรุงข้อความสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนตัวชี้วัด และการใช้ตัวชี้วัดที่เป็นผลตอบแทนรวม (total returns) ในการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- 4) แก้ไขอื่น ๆ :** ปรับปรุงข้อความการจัดส่งรายงานรอบ 6 เดือนและรอบปีบัญชีเพื่อให้สามารถเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ ปรับปรุงชื่อบริษัทผู้สอบบัญชี และแปลงรูปแบบโครงการจัดการกองทุนรวมให้เป็นปัจจุบันตามระบบอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุน (OFAM)

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่อย่างใด โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นต้นไป หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด โทร. 0-2246-7650 กด 2 หรือสามารถดูรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนดังกล่าวได้ที่ www.manulife-asset.co.th

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด